



Sino-Thai MAGAZINE

VOLUME
3

วารสารราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2551

จีน-ไทยฯ ส่งมอบงาน **Block 1**
โรงไฟฟ้าวราชมัยบุรี

LIFE STYLE
อภินันท์ ชื่อนทอง
สุดยอดนักบริหารคุณภาพ



ประมวลภาพประเพณี
รดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์
ตามติดกฎหมายก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนปี 50
ชูปชิบอุบส์อึบ บายเจ็สออด
ร่วมสนุกเล่นเกมสชิงรางวัล
พัดลม Hatari ขนาด 16 นิ้ว ฟรี!!



EDITOR TALK

Dear Readers

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับเทศกาลสงกรานต์ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา หลายท่านส่วนใหญ่จะเดินทางกลับต่างจังหวัด เพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และฉลองสงกรานต์ด้วยกันที่บ้านเกิดของตนเองใช่ไหมคะ บอ.กอ.หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขกลับมากันโดยถ้วนหน้า-คะ แต่สำหรับบางท่านที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านรวมทั้งคนในกรุงเทพ ก็สนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียว เพราะ-ทุกตรอกซอกซอยในกรุงเทพหันไปทางไหนก็ตลาดน้ำไปด้วยคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์จนจำปอดเลขสี่-คะ กลับมายังเรื่องราวข่าวสารของ Sino-Thai Magazine กับบ้าง บอ.กอ. ขอขอบคุณแฟนพันธ์ุ่แท้ชาวไทย-ไทยฯ ทุกท่านอย่างสุดซึ้งนะ-คะ ที่ยังคงติดตามอ่าน อีกทั้งร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางเรา นอกจากนี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดีที่ส่งอีเมลล์เข้ามาทักทายกันไม่ขาดสาย บ้างก็เข้ามาถามว่าเมื่อไรจะรีบต่อไปจะวางแผงซะ-ที รอติดตามอยู่ ฉะนั้นฉบับนี้เราก็มงาน Sino-Thai Magazine ก็เลยสองแรงแข็งขัน สร้างสรรค์ผลงานมาตอบสนองความต้องการของท่านผู้อ่านกันทีละ ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า "นิตยสารดีมีสาระ-ไฮโซมี พร้อมตอบใจทุกความต้องการของท่าน" ฉบับนี้เรา Cover หน้าปกต้อนรับซัมเมอร์ด้วยสีฟ้าสดใสกันไปเลย เนื้อหาพิเศษๆภายในเล่มเริ่มกันด้วยคอลัมน์ Company News ที่ทอหิ้วข่าวสารมาฝากกัน กับโครงการใหม่ ชิโน-ไทยฯ ปั่นน้ำใจ มอบบ้าน Knockdown, รวมเด็ดเก็บตกข่าวที่ท่านต้องติดตาม, คว้าเงินรางวัลกับกิจกรรมประกวด Motto GO FOR TEN, ต่อกันด้วยคอลัมน์ Life Style บทสัมภาษณ์พิเศษที่หาอ่านได้ทีนี้กับ "สุดยอดนักบริหารคุณภาพ", แวะไป Zoom in Site หน่วยงานที่สวยที่สุดบนถนนมิตรไมตรี ดินแดง หน่วยงาน กทม. 2, พักสมองลองปัญหาด้วยเรื่องราวสุขภาพจิตดีที่คุณสัมผัสได้ พร้อมเกมส์ง่าย ๆ ที่ทำได้ภายในเล่ม, ผลัดไม้ได้กับดาราส gossip ประจำฉบับนี้, ปิดท้ายกับสาระดี มีประโยชน์กับกฎหมายก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนในปี 50 ความรู้ที่ไม่ควรมองข้าม ติดตามได้ในเล่มนะ-คะ

บรรณาธิการบริหาร



ชิโน-ไทยฯ ใจดี

โครงการสานฝัน ชิโน-ไทยฯ ใจดีในวันนี้ เรายังคงเดินหน้าต่อไปคะ กับการก้าวต่อการดีด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เต็มเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ และตอบแทนสังคมด้วยดีเสมอมา "Sino-Thai Magazine" ตัวแทนสื่อที่พร้อมจะ-ตอบใจทุกความต้องการของท่านผู้อ่าน ขอทำหน้าที่ตามจิตสภาวะการณื ข่าวสารความดีบนหน้าของโครงการชิโน-ไทยฯ ดินดำไรสุ้งสังคม มาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านเช่นเคย-

มาถึงความเคลื่อนไหวของโครงการดี ๆ ข่าวล้ามาแรงอีกข่าวหนึ่งกับทาง Sino-Thai Magazine ได้รับรายงานมาว่าในปีนี้มีโครงการดี ๆ ที่มีประโยชน์เกิดขึ้นมาอีก 1 โครงการ ซึ่งก็เป็นการต่อยอดโครงการชิโน-ไทยฯ ดินดำไรสุ้งสังคม โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า "ชิโน-ไทยฯเป็นน้ำใจมอบบ้าน Knock Down" ซึ่งทางบริษัทจะบริจาคบ้าน Knock Down จำนวนถึง 40 หลัง าวละประมาณ 250,000 บาท เพื่อมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความขาดแคลนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยล่าสุดนี้ บริษัทชิโน-ไทยฯ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนพยาบาล 1 หลัง ให้กับทางโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะเป็อาคารชาภูวิธูลหลังที่ 28 สำหรับพิธีมอบนั้นจะจัดขึ้นภายหลังจากงานก่อสร้างอาคารเรียนพยาบาลแล้วเสร็จ และอีกหนึ่งความใจดีที่ทางบริษัทจัดให้ คือการมอบบ้าน Knock Down จำนวน 2 หลัง ให้กับทางโรงเรียนวัดจันทร์ร่มนิ้อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยบริษัทชิโน-ไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิไทยคมมูลนิธิเพื่อนศิลปินและไทยทีวีสีช่อง 3 และได้จัดพิธีส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551 โดยมีคุณไฉต์ พานทองแท้ ชิวัตร เป็นประธานในพิธี ในนามมูลนิธิไทยคม และผู้แทนชิโน-ไทยฯ โดยนายช่างวิกรม สุวดีพานิช ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยร่วมในพิธี เราจึงนำภาพบรรยากาศในพิธี พร้อมอาคารดังกล่าวมาฝากท่านผู้อ่านให้ได้อ่านกันคะ

เอาละ-คะ Sino-Thai Magazine หวังว่าแฟน ๆ ชาวชิโน-ไทยฯ แฟน ๆ ที่ตามติดคอลัมน์นี้ Sino-Thai Magazine สัญญาคะว่าจะนำข่าวสารมาทำนัลให้ทุกท่านได้ทราบในฉบับต่อไป ติดตามกันให้ได้นะ-คะ

เจ้าของ

บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ที่ปรึกษา

ภาลภูมิ ศรีธานี, สมศักดิ์ ทองซ้อนกลับ

บรรณาธิการ

ฉัตรชวน กิตยารักษ์

กองบรรณาธิการ

ทีมงานประชาสัมพันธ์



ซีโน-ไทยฯ ส่งมอบงาน Block 1 โรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Sino-Thai Magazine ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมโดยพิธีส่งมอบงาน Block 1 ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรี บริษัทซีโน-ไทยฯ นำโดย นายช่างวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางไปเป็นผู้แทนของบริษัท เพื่อส่งมอบสัญญาในพิธีดังกล่าว โดยมีการส่งมอบงาน Block 1 โรงไฟฟ้าพลังจลน์ความร้อร่วม 2X700 เมกะวัตต์ จ.ราชบุรี ให้แก่บริษัทราชบุรีพาวเวอร์ จำกัด หรือ RPC ซึ่งทางบริษัทได้ลงนามร่วมกับบริษัท Mitsubishi, RPC, ATS และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากการร่วมลงนามเสร็จสิ้นไปแล้วทางบริษัท Mitsubishi ซึ่งเป็นตัวหลักในการดำเนินงานได้จัดให้มีการดื่มเหล้าสาเกตามธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น เป็นการร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จดังกล่าวอีกด้วย



“ ซีโน-ไทยฯ มหาสงกรานต์ ”

ก็ผ่านไปแล้วนะ... สำหรับวันสงกรานต์หรือที่คนโบราณเค้าก็ถือว่าเป็นวันปีใหม๋ไทย ทว่าชาวซีโน-ไทยฯ ทุกท่านคงจะมีความสุข สนุกสนาน เย็นชุ่มฉ่ำกับการเล่นน้ำสงกรานต์กับเพื่อนพ้องและ... นอกจากการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กับแล้วยังมีอีกหนึ่งประเพณีอันดีงาม ที่เราคนไทยทุกคนต้องสืบทอดและยึดถือปฏิบัติในวันสงกรานต์นั่นก็คือ การรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือด้วยนะ... ซึ่งในวันศุกร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา เหล่าบรรดาพนักงานซีโน-ไทยฯ ที่ประจำอยู่สำนักงานใหญ่ได้พร้อมใจกันจัดพิธี “รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่” ขึ้นเนื่องในโอกาสเทศกาลดังกล่าว ท่ามกลางบรรยากาศที่ดำเนินไปตามแบบประเพณีสงกรานต์อันดีงามละโดยในวันนั้น พนักงานซีโน-ไทยฯ ก็ได้มีโอกาสร่วมกับรดน้ำดำหัวท่านผู้บริหารระดับสูงหลายๆท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ให้พรแก่พนักงานโดยถ้วนหน้ากัน เราในฐานะทีมงาน Sino-Thai Magazine จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำภาพบรรยากาศในวันนั้นมาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันละ

Let's Join : Motto "GO FOR TEN"



ขอเชิญแฟนคลับ Sino-Thai Magazine ร่วมส่งคำขวัญภาษาไทยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล 5,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 1,000 บาท ส่งด่วน!! ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ความยาวไม่เกิน 20 พยางค์ 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งคำขวัญได้ไม่เกิน 2 คำขวัญเท่านั้น เขียนคำขวัญหรือพิมพ์คำขวัญลงในความหมายที่สอดคล้องกับ GO FOR TEN ส่งคืนเข้ามาที่ศูนย์พิชชีวัน

กิตติารักษ์ แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ ประชาสัมพันธ์รางวัลผ่านทาง SNN ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 และใน Sino-Thai Magazine Vol.4 อ้อพลาด!! โอกาสคว้าเงินรางวัลอาจเป็นของท่าน

นายช่างวัลลภ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ



เป็นเรื่องที่น่าอันทิ และน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้า เนื่องจากทางทีมงาน Sino-Thai Magazine ได้ทราบข่าวมาว่า นายช่างวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ท่านกรรมการผู้จัดการของเรา ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี และเข็มวิภยฐานะ จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่สนับสนุนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากววิทยาลัย์ป้องกันราชอาณาจักร ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 ที่ผ่านมานี้ ณ ตาสาตุลิตาลลลย สอนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ขอแสดงความยินดีด้วยดี



“ในฐานะที่ผมดูแลเรื่องการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาบาง

ผมมองว่าเงินเปรียบเสมือนชีวิตของคนเรา

เหมือนเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงชีวิตคนเรา

ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย มันต้องหมุนเวียนดี

ถ้าคนเราเลือดลมเดินไม่ดีหมุนเวียนไม่ดีแล้ว

ร่างกายมันก็จะเจ็บป่วย

เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้กระแสเงินสดของบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ

ซึ่งกระแสเงินสดถือว่าสำคัญที่สุด”



วรพันธ์ ชื่อนทอง “สุดยอดนักบริหารคุณภาพ”

...นี่คือคำพูดจากปากของ คุณวรพันธ์ ชื่อนทอง ผู้ที่สามารถก้าวขึ้นมานั่งในตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารของบริษัทซิโน-ไทยฯ ในตลอดระยะเวลาถึง 27 ปีเต็ม กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน บริหารเงินของบริษัท และในวันนี้ เขาก็มีงาน Sino-Thai Magazine ได้รับเกียรติมานั่งสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณวรพันธ์ ชื่อนทอง ถึงเรื่องราวการดำเนินชีวิตไปจนถึงวิถีคิดและแนวทางการบริหาร รวมทั้งปรัชญาชีวิตในมุมมองต่าง ๆ ฝาก

อยากทราบถึงแนวคิดด้านการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารชีวิต ว่าคุณวรพันธ์มีวิถีคิดและวิธีการจัดการอย่างไรคะ

สำหรับหลักการบริหารงานของผมเรื่องแรกเลย ผมจะใช้วิธีการทำงานในเชิงรุก ซึ่งการทำงานเชิงรุกในความหมายของผมนั้น คือการประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานไปด้วยกันได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องป้องกันปัญหา และรีบแก้ไขปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะนำความเสียหายมาสู่บริษัท ส่วนในเรื่องที่สองผมจะมองในเรื่องของการกระจายอำนาจ ซึ่งมันต้องมีความพอเหมาะพอดี การกระจายอำนาจต้องตามมาด้วยการติดตามผล และการสอดส่องดูแล เพื่อให้เราได้รับรู้ถึงปัญหาอย่างทันทั่วถึง อันนี้เป็นวิธีการคร่าวๆในการบริหารงานของผม ส่วนในเรื่องการบริหารเงินนั้น ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการเงินทองของบริษัท ซึ่งก็ถือว่ามีความกดดันสูง สำหรับเงิน ผมเปรียบเหมือนชีวิตคนเราก็ต้องมีเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย แต่ถ้าเลือดลมเดินไม่ดี ไม่สะดวกมันก็อาจจะเจ็บป่วยได้ เพราะฉะนั้นกระแสเงินสดผมก็ถือว่าสำคัญมากสำหรับการดำรงอยู่ของบริษัทก็จะต้องมีสภาพคล่องเสมอ แต่การที่จะมีสภาพคล่องที่ดีมันต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายๆฝ่าย เช่น การทำงานของ front office ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอันนี้หมายถึงการทำงานที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วก็มีการเก็บเงินเข้าสู่บริษัทจากผู้ว่าจ้างอย่างรวดเร็วเพื่อจะให้กระแสเงินสดหมุนเวียนกลับคืนเข้ามาสู่ระบบ สำหรับชีวิตส่วนตัวในช่วงแรกๆของการทำงานกับบริษัท ผมค่อนข้างที่จะเครียดกับการทำงานมาก แล้วมันก็เลยไปถึงการใช้ชีวิตส่วนตัว เราแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย แต่มาช่วงหลังๆ ผมจะใช้วิธีการนั่งสมาธิ เพื่อให้รู้จักการผ่อนคลายและปล่อยวาง การปล่อยวางในทางศาสนาไม่ใช่ว่าคุณปล่อยวางแล้วไม่ทำอะไรเลย มันไม่ใช่ ปล่อยวางคือการปล่อยวาง ณ เวลานั้นเพื่อให้สมองเรามันมีเวลาที่จะพักผ่อน เมื่อความเครียดคลายลง ชีวิตครอบครัวก็ดี ชีวิตการทำงานก็ดีขึ้น ทั้งสองด้านเราสามารถจัดระเบียบได้หมด

คุณวรพันธ์มีหลักในการทำให้ชีวิตมีความสุขกับงานที่ทำอย่างไรบ้างคะ
การทำงานผมมองว่ามันเป็นภาระทำลายความสามารถของเรานะ เมื่อมันเป็นสิ่งทำลาย เราก็จะรู้สึกที่เราอยากที่จะทำ แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้น เราอาจจะขอความช่วยเหลือจากนายของเรา เพื่อนของเรา หรือจากการเข้าร่วมฟังสัมมนา เพราะการฟังสัมมนาบางครั้งเราสามารถหยิบยืมบางคำหรือบางประโยคของเขาไปปรับใช้กับการทำงานของเราได้อย่างเหมาะสมจะพอดี

ทุกวันนี่ผมสนุกกับงาน เพราะผมกำลังแข่งกับตัวเอง วันนี้เราทำอย่างนี้ แล้ววันรุ่งขึ้นเราต้องคิดว่าเราต้องทำดีกว่า แต่ถ้าคิดว่าวันนี้สุดยอดแล้ว ผมว่าเราออกจากที่มีไปดีกว่า เพราะเราไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้แล้ว

คุณวรพันธ์มีความเห็นอย่างไรคะ กับคำกล่าวที่ว่า “ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ”

ถ้าคนเราสามารถทำในสิ่งที่รักได้ทุกคน ผมว่าโลกนี้คงเป็นสับสนไปหมดแล้ว มันเป็นไปได้เลย ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่รัก แต่ผมรักในสิ่งที่ผมทำอยู่ เพราะว่ามันบางครั้งที่ชีวิตคนเรามันก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้อย่างที่ใจเราต้องการ เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ตรงไหนได้รับบทบาทหน้าที่อะไรเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดและรักมันด้วย แต่สักวันหนึ่งถ้าคุณอายุมากแล้วคุณก็อาจจะกลับมาทำในสิ่งที่คุณรักก็ได้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตกับสิ่งที่เรารัก แต่ในชีวิตก็มีความสุขแล้ว

เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ อะไรคือกำลังใจสำคัญในชีวิตคะ

กำลังใจผมแบ่งเป็น 2 ส่วนนะ ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ที่ทำงานกำลังใจมาจากนาย กำนายเขาใจเรา แล้วก็มีกำลังใจในตัวเรา อันนี้ผมถือเป็นความสุขจากการทำงาน กำลังใจจากนายก็ให้กับเรา และจากลูกน้อง กำนายใจแล้วมีความสุขก็ติดกับเราเชื่อมั่นและเคารพรักในตัวเราเชื่ออาหารกับเราไปบางโอกาส อันนี้เรารู้ว่าเป็นความสุขและกำลังใจจากที่ทำงานสำหรับกำลังใจจากครอบครัวนั้น ผมรู้สึกว่าครอบครัวผมเค้าค่อนข้างเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นและทำอยู่ ผมมีความสุขกับลูกและภรรยา พวกเขาให้กำลังใจเวลาที่ผมเหนื่อยและท้อแท้อยู่เสมอ

ฝากข้อคิดข้อเตือนใจและแบบอย่างการดำเนินชีวิตให้แก่พนักงาน

สิ่งที่ผมอยากเห็น คืออยากให้ทุกคนมีความรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อองค์กรของเราและอีกสิ่งหนึ่งคือ เราต้องเข้าใจว่าเราเป็นพนักงานมืออาชีพ การเป็นมืออาชีพเราต้องใส่ความสามารถทุกอย่างทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราให้กับงานที่เรารับผิดชอบอยู่ และสิ่งสุดท้ายเลย คนเรามันจะเรียกร้องให้คนอื่นให้เกียรติเรา ผมว่าเรื่องเกียรติหรือศักดิ์ศรีไม่ต้องเรียกร้องจากใคร เราต้องทำด้วยตัวเอง เมื่อเราทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เกียรติและศักดิ์ศรีมันก็จะมาเอง มันจะมาจากการทำงานของคุณเองไม่ใช่มาจากการร้องขอ ผมขอฝากไว้เท่านี้ละครับ

และทั้งหมดนี้คือบทสรุปของคำนิยาม “สุดยอดนักบริหารคุณภาพ” ที่ชัดเจนและลงตัวที่สุด Sino-Thai Magazine หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายท่านคงหยิบยกเอาสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดมุมมองปรัชญาการดำเนินชีวิตมาปรับใช้และเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะ



Zoom In SITE

โครงการศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่3)

อันยองฮาเซโย หรือ สวัสดีค่ะ แฟนๆ Sino-Thai Magazine ทุกท่าน ช่วงนี้เราต้องทักทายกันแบบเกาหลีค่ะ เพราะกำลังมาแรงมาก ๆ เลขตอนนี้ ทางทีมงาน Zoom In Site ก็ไม่อยากจะน้อยหน้าใครต้องรีบทำตัวให้ดูทันสมัยให้สมกับที่เป็นทีม PR วัยรุ่นล่ะ (รีเปล่า)

พักจากเกาหลีและกลับมาที่ซีโน-ไทยฯ พร้อมกับโครงการต่างๆที่ทางทีมงานอยากจะนำเสนอหลายๆเลขไปตอนนี้ล่ะ บ๊อบก็ถือโครงการก่อสร้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่3) โดยทางกรุงเทพมหานครได้เลือกและไว้วางใจในความสามารถของบริษัท ซีโน-ไทยฯ ให้ดำเนินงานในโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้ได้มีนายช่างชาย กวี-กุล ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ และมีนายช่างตมกริช กมลศิริ ทำหน้าที่เป็นวิศวกรโครงการค่ะ

โครงการก่อสร้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่3) เป็นการก่อสร้างต่อจากการดำเนินการระยะที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องตามรูปแบบผังการก่อสร้างเดิมโครงการ โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางทุกหน่วยของกรุงเทพมหานครได้มีสถานที่ทำงานร่วมกันในบริเวณเดียว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานและประชาชน รองรับภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสถานที่ทำงานใหม่ที่สะดวก สง่างามและไม่แออัดค่ะ

โครงการก่อสร้างนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 อาคารหลัก ๆ ได้แก่ อาคารแรกเป็นหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นอาคารสูง 6 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ตัวอาคารเป็นกระจกทั้งหลังมีการออกแบบรูปทรงอาคารที่แปลกตา ประกอบไปด้วย ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ห้องจัดเลี้ยง และห้องที่สำคัญที่สุดก็คือ ห้องประชุมสภาที่เราได้เห็นการถ่ายทอดสดกันบ่อย ๆ นั่นเองค่ะ ภายในตกแต่งอย่างงดงาม เหมาะที่จะเป็นอาคารหอประชุมสภาแห่งใหม่จริงๆ ค่ะ ส่วนอาคารที่สองนั้นเป็นอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น พร้อมงานปรับปรุงบริเวณโครงการ สำหรับส่วนนี้เป็นที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อและบุคคลทั่วไป ค่ะ พื้นที่ชั้นบนยังตกแต่งให้เป็นสวนสุขภาพ ที่ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น ค่ะ อ่ามาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับงานเราใหม่คะว่าน่าภาคภูมิใจจริงๆ ที่ได้ช่วยซีโน-ไทยฯของเราเนี่ย เพราะโครงการเนี่ยนอกจากจะถือได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญ และน่าภาคภูมิใจมากๆ อีก 1 โครงการของบริษัทเราแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากๆ ในระดับประเทศอีกด้วยนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการที่เรานำมาเสนอทุกท่านกับใบฉบับนี้ หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัทเราไม่มากนักน้อยนะคะ ส่วนฉบับหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนนั้นต้องติดตามกันต่อไปให้ได้นะคะ รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังที่รอคอยเราอย่างแน่นอนค่ะ Zoom In Site ขอสัญญา สำหรับฉบับนี้ อันยอง.. สวัสดีค่ะ



10 วิธีคิด เพิ่มความสุขให้ชีวิต

Joke joke

มารงานตัว

สวัสดิ์ดี: สำหรับคอลัมน์ Bewell Healthy ประจำฉบับนี้ เราขอฝึกเรื่องสุขภาพกายกันไว้ก่อน แต่มีเคล็ดลับสุขภาพจิตที่จะเพิ่มความสุขได้ง่ายๆ มาฝากแฟน ๆ Sino-Thai Magazine กับค่ะ ดนงลาดา หลายคนชอบพูดว่าความสุขมีอยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักคว้าไว้หรือเปล่า แต่ชีวิตว่าความสุขล่ะ มีใครเคยบอกมีวิธีทำอย่างไร สองอ่าน 10 วิธีต่อไปนี้ดูนะค่ะ บางทีคุณอาจพบความสุขที่สัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองก็ได้ค่ะ

1. ก้าวออกไปสูดรอยยิ้ม สองท่อนของกระแຈຈລີ ดนงเนินจะไม่ทำให้คุณมีศรัทธาแบบอบ
2. อาหารที่เธอไม่ชอบ ลองตักเข้าปากชิมสักคำ เราอาจจะเริ่มชอบมันขึ้นมาบ้างก็ได้ ดนงที่เธอไม่ชอบหน้า อาจมีข้อดีที่คุณยังไม่รู้ได้เหมือนกัน เรื่องแบบนี้ถ้าเราควรต้องลองเปิดใจดูนะค่ะ
3. ซาลาเป่า 1 ลูก กับไฟ 2 ตบ ลูกส้มปิ้ง 1 ไม่กินได้ตั้ง 4 ตบ แบบนอนหลับสบายจะเพิ่มขึ้น ถ้าหากเรารู้จักแบ่งปัน
4. แต่อย่าว่าที่กินไม่หมดไปให้หมาที่เลี้ยงดูนะ คุณจะได้เพื่อนแท้โดยไปทิ้งลงทูน
5. ทักพูดคำว่า "ไม่เป็นไร" ให้บ่อยกว่าพูดคำว่า "จะเธายังโอ" (หรือ รุ่ยยิวลูกใคร)
6. ถ้าไปทำงานสายบ่อยๆ แต่ถึงเลิกพักปลูกให้เร็วขึ้นอีก 10-15 นาที ก็แก้ปัญหาได้ละ
7. ก่อนซื้ออะไรก็ตาม ต้องคิดหาประโยชน์ของมันให้ได้ 3 ข้อก่อน แต่ก็มีเงินหรือกินแล้ว
8. การขึ้นบันไดลงๆ โดยไม่หามือย คือการไม่นับว่ากำลังยืนอยู่บนบันไดขื่นที่หักโง่ ถ้าถูกงานหนักก็โยนไปทิ้งทำไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องสนใจว่าถึงงานมากแค่ไหน หรือทำไปแต่ไหนแล้ว
9. ถ้ารักเขาแล้วเขาไม่รักตอบ อย่างน้อยอย่ามีวิธีที่เราได้รู้แล้วล่ะ ความรู้สึกรักมันหวานขึ้นแต่ไหน
10. คนตาบอดจะเห็นว่าคุณสวยกับก็ที่คุณถามเขาว่า ช่วยพาข้ามถนนให้ผมละ / ครับ

อ่านแล้วอ่านเลย หรือเปิดผ่านไป สองไม่เกิดประโยชน์อะไร สองไปใช้กับตัวคุณดูนะค่ะ รับรองว่าความสุขที่พิเศษที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขทางใจ คุณเองก็สามารถสัมผัสมันได้ด้วยตัวคุณเองอย่างแน่นอน

ผู้หญิงกับผู้ชายจับกรอกกันอย่างขบขันที่ห้องขง โลกที่ทั้งสอง ไม่เคยจับเคบเบ็ดบดขย ระหว่างคนออกนอกอากาศ

ชายหนุ่มสังเกตเห็นว่า หญิงสาวอยู่กรณี คนที่ต่างก็เฉย เธอคิดแบบดกเบาว่า

"ไม่น่าเชื่อเลย ว่าเราสองคนจะรอดมาได้ อาจจะเป็นบุญเพลบิวาของเรากันได้"

เธอร้องแล้วต่อไปว่า

"รักของฉันทั้งชั่งก็งัดคืน แต่ไอ้ฉันทันนี่เป็นบอสลา สขสองว่าเราก็คิดมาเพื่อขงกับเป่าเลย ฉันทันมาดี อลอลความรักของเราในอนาคดกันนะ"

"ฮับสัลดบ"

ชายหนุ่มตอบรับด้วยหัวโผลงโต แล้วหันไปเป็นประจวบ ก่อระสอคือให้หญิงสาว

"ไม่กรอกล่ะ ฉันทันว่าขงรอกฟารวจเวื่อน ๆ ฉันทัน (เมื่อตำรองนทง...ผู้หญิงรอด ขุนเขาทุกอันมีงศกษาแล้วฉันทัน)"



BRAVO!! for the Winners of Game



กรีด...ไว้...นั้น...รับไปเลย
Thumb Drive 1 GB Free!!
มอบให้ผู้ใช้คดี 2 ท่านที่ตอบคำถามชนะเลิศใน
Sino-Thai Magazine Vol. 2

ประกาศรายชื่อพร้อมโฉมหน้าผู้ใช้คดีที่นี้จ้า

1. คุณกันตนา ชื่นใจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/สำนักงานใหญ่
2. คุณประพันธ์ จันทร์แดง ฝ่ายปฏิบัติการ 4/หน่วยงาน 2284-0-c



ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
คุณพิทขวัน กิตยารักษ์ /คุณกฤษณา 55วัฒนากุล
แผนกประชาสัมพันธ์ ชั้น 27 สำนักงานใหญ่



ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้คดีทั้งสองท่านที่ได้รับ Thumb Drive 1 GB Free!! ไปเมื่อที่ละวันนะค่ะ โนฉบับนี้เราเอาใจแฟน ๆ Sino-Thai Magazine กับอีกครึ่งด้วยเกมส์สนุก ๆ 2 เกมสัด้วยกับเริ่มด้วยเกมแรก เราได้นำภาพโปสเตอร์วีซีดีชื่อ "Coffee Prince 3 Kingdoms" ของเจ้าชายกาเฟ่ มาภาพปริศนาให้ทุกท่านได้ตั้งท้าวอภิศาแห่งจากในภาพว่าทั้งหมดมีกี่ใบ จับตามดูให้ดี ๆ ว่าถ่านว่ามีใบอีกแล้ว

1. 58 เพิ่มความสุขให้ชีวิต ที่อ่านแล้วโตบโตท่านที่สุดมา 2 ข้อเท่านั้น
2. "สุดยอดฉบับบริหารคุณภาพ" หมวดถึงใจ
3. กำลังใจสำคัญในชีวิตของ คุณวราพันธ์ ชื่นทอง ท่านทราบมั้ยว่า มาจากที่ใดบ้าง
4. ท่านทราบมั้ยว่า คุณวราพันธ์ มีอายุงานในบริษัทซีไอเอ-ไทยฯ จบปัจจุบันนี้ทั้งหมดกับ
5. "ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ" ในทัศนะคติของช่าง ถ้าเป็นท่านเองท่านจะเลือกสิ่งใด เพราะอะไร ชอบสั้น ๆ ให้ได้ใจความ

และเมื่อท่านทราบคำตอบแล้วให้ถ่ายเอกสารหน้ามีพร้อมวงกลมด้วยกาเฟ่ที่ท่านเห็นทั้งหมดตอบคำถามในช่วงที่ 2 พร้อมเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงพร้อมระบุสังกัดขงท่าน ส่งคำตอบด้วยมาที่คุณกฤษณา 55วัฒนากุล แผนกประชาสัมพันธ์ ชั้น 27 สำนักงานใหญ่ เรามีของรางวัลเป็นพัดลม Heater 16" มูลค่ารับชมภาพนำรอบให้กับท่าน 1 เครื่อง ฟรี! กับที่ หมดเทศส่งคำตอบภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 จบรางวัลพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 4 เช่นเคยละ



ZU ZIP PAPERAZZI



Gossip แบบ... แบบ มาแล้วจ้า แหม! แหม! แหม! เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก เผลอแว็บเดียว เจ๊กต้องมานั่ง
 มาทักข่าวจาว เอ๊ย!! ข่าวคราวของดารายกฮิตติดชาร์ตประจำซีไอ-ไทยฯ โบอับบัก 3 กันอีกแล้ว ถึงแม้ว่า
 ข่าวเด่นประเด็นร้อนของเจ๊กไม่มีมันส์เท่าเรื่องราวแม่พัวลูกสะใภ้อย่างกบสุขุณิศา กับคุณแม่มริกา แห่งบ้านผูกนกกับด
 หรือความรักของดาวกับมารีนในสวรรค์เบื้องที่เพิ่งสาบสูญไปก็เถอะ แต่เจ๊กรับรองว่าเรื่องราวข่าว Gossip กระซิบ
 ที่นำมาถ้ามีผลเป็นของขวัญทางอารมณ์แก่แฟนคลับก็แรงไม่แพ้กันจ้า เฮลละมาเริ่มข่าวทะเลเรื่องซีเรียก ๆ ด้วย
 ข่าวแรกกับเลขดีกว่า 1. เจ๊ละ-สงสัยจริงจริง!! ว่าเดือนนี้มีหน้าหนาวหรือหน้าร้อนกันแน่ เพราะแหว่มมาว่า
 หลายคู่แหกกันไปซอกกุญแจแต่งงานกับยกใหญ่ ปลอ่ยให้เจ๊กหวังใจว่าจะไม่มีใครคบคบตามเป็นเพื่อนเจ๊กะซี นับ
 ดูดี ๆ ตอนนี้มีก็ด้วยกับ 2 คู่ โดยเฉพาะคู่แรกเข้าคิวรอจองประตูวิวาห์ก่อนใครไปแบบซิลล์ ซิลล์ ก็หนุ่มก้านยาว
 IT ที่นิยามว่าคุณปังใจละ-จะ-ตนี่ดูตอนแรกเจ๊กนึกว่ารักไม่ยุ่งยุ่งแต่ Support ที่โหดโหดแอบซุกหวานใจไฉน
 นับหลายปีจะเข้าพิธีวิวาห์ใน วันที่ 11 พ.ค. 51 ที่อาคารอนุบาลประสงต์ส่วนกลางกองทัพเรือสุขสวัสดิ์ 26
 แล้วเจ๊กจะไปร่วมยินดีนะ-จะ-เพื่อนก้านยาววอ 2. มาถึงคู่นี้ก็น่าจะต้องบอกคำเดียวว่าเซอร์ไพรส์ดีใจเจ๊สุด ๆ
 ซือต จง สงสัยกันไปหลายวันเลยก็เดี๋ยวะตุ่มมึงงา... เมื่อรู้ว่าข่าวดี ศาสตราจารย์จะยกชั้นหมากไปสู่ของดาว
 บัญชีที่นิยามว่าน้องน้ำผึ้งหวานหอยออย ก็เจ๊กเห็นเพื่อนรักคนนี้เด้ามานาน ประมาณว่าหลายปีติดต่อกัน ไม่มี
 นึกว่าจะแต่งงานฟ้าแลบขนาดนี้ แอบไปปลุกดันรักกับตอนไหน ยังใจไม่ทราบได้ ใครอยากรู้คำตอบต้องไปหา
 กันเองที่งานสมรสของทั้งคู่ ในวันที่ 19 พ.ค. 51 Congratulations!! ด้วยนะ-จะ-3. ช่วงนี้สังเกตุดี ๆ จะเห็นว่า
 หมูมหล่อหน้าคน Recruit น้องคนสันต์ ที่ประจำอยู่ด้านหน้าชั้น 27 ซุยมอญ แต่ไม่ได้ตรอมใจหรือกะ-จะ- ที่
 หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ก่อนสงกรานต์เพราะต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวเป็นอาทิตย์
 ด้วยโรคลำไส้อักเสบ เจ๊กขอเป็นกำลังใจให้สุขภาพดีวันดีคืนแล้วกับ Fighting Fighting 4. ขอแสดงความเสียใจ
 กับการจากไปของ คุณแม่คุณสุชาติ พงษ์พาน ที่จากไปด้วยโรคภัยรุงลงมโป่งพอง โดยทำพิธีฌาปนกิจศพ ผ่าน
 ไปเรียบร้อยแล้วในวันที่ 6 เม.ย. 51 ที่ผ่านมานะ-จะ-5. ช่วงนี้น้องแมน IT ได้ฉายาใหม่ จนใครชมนานมาแล้ว
 หม่าแดง ไปแล้ว ก็จี๋เล่นแต่งหน้าเชิดใจโลกุณิศาแบบไม่ซ้ำกันเลยก็ว่าได้ บั้นเนบออกมาชะดี ๆ มีใครซุกไว้อ๊ะป่าว
 6. ข้อดีของการเป็นโสดแบบว่าไม่มีพันธะผูกพันให้กวนใจมันก็คืออยู่หอกรอก จะไปไหนมาไหนมันก็สบายใจแต่
 แต่มีสาวกะสาว ๆ ที่ไปด้วยนี่สิ ปฏิเสธยังใจก็ไม่มีใครเชื่อซิมียะช่างประเสริฐ (ท้าวจันท) ไม่เว้นแม้กระทั่งหม่อม
 ...ที่ถ่าลึงตกเป็บข่าว 555 7. เจ๊แอบเห็นหนุ่ม วัยละอ่อนหน้าใสก็ก เด็นเน-นำตัวไปทั่วทุกฝ่ายแพนตาม
 ชั้นต่าง ๆ นึกว่าบรียัทรับสมัครนายแบบ มาเดบแบบชะอีก ที่โหดโหดคุณนิก คุณหน่อง เต้าพาออนทัวร์เน-นำ
 ตัวสมาชิกใหม่ ล่าสุดจัดส่งตัวไปประจำโชตต่าง ๆ ดูแลตัวเองดี ๆ นะ-จะ- แล้วเจ๊กตามไปส่งข้าวส่งน้ำ อี ๆ ๆ
 8. วิธิตลายร้อนของทรุษย์ไม่-ไทยฯ เต้าทำกันยังใจใครอยากร้อยมือขึ้น...เจ๊กขอแนะนำให้ไปกามฟี นัมบูซี่ ที่
 ตอนนี่พื้นที่จอตรกที่บ้านสงสัยที่จะไม่พอชะแล้ว BMW ซีรี่ 3 ดงเล็กไปแล้ว วันก่อนเห็นกอย BMW ซีรี่ 5
 มาขับดับร้อนเล่น ๆ เฮิน ๆ ใจ เฮ๊ย!! น้าอิจจา 9. ชวนปวยปีแปกขอชมออปไล่ลูกกตัญญูให้กับคุณพีตา เพนท
 ณุทธกร เพราะหลายปีที่ผ่านมา เจ๊สิบกราบมาว่าต้องคอยดูแลปรนนิบัติคุณแม่ และที่สำคัญต้องทำงานหนัก
 เพื่อย่าเงินมาศึกษาคุณแม่ที่ปวยเป็นโรคอัมพฤกษ์ เจ๊ขอยกคุณงามความดีให้กับสตรีลูกกตัญญูคนนี้ด้วย
 คนจ้า 10. น้องนิตหนุ่มหล่อเด็กแนว แกวไซด์พลุโต รูมียะว่ามีใครแอบรักมากมาย บอกไปให้ก็ได้อะฮืออ้อ พ้อ.
 ประจักษ์สำนักใหญ่อื่น 27 ฝากมาบอกจ้า รักกะจูจิบ 11. ไม่รู้ต่อม่น้ำตาโตทำให้งงทำให้อึ้งยังงั้นกะ- น้อย น.
 เวสปีสุดหล่อ ก็ได้เก็บน้ำตาไว้ในร่างกายมากมายขนาดนี้ เจ๊เรื่องเศร้าสะเทือนใจไม่ว่าเล็กใหญ่เป็นต้องร้อง
 ให้รู้สึก ออย่างนี้เจ๊แนะนำให้ไปรับจ้างร้องให้...ดีมีเฮอ้ย 12. ล่าสุดเทบ Working Woman อย่างขำขี้ ปานอัปสร
 ทหญิงแกร่ง หญิงเก่งของเราชะ-ซี ที่ตอนนี้อวบขึ้นผิดหูผิดตา อยากรู้จิงว่าตุบปอง หรือว่าอ้วนกันแน่กะ- ก้า
 ตะลึงตุบปองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ-จะ- 13. งานหนักหรือยังกะ-ช่างระนอง น้อง ๆ สาว ๆ ชาวซีไอ-ไทยฯ
 ฝากให้เจ๊มาบอกว่ารักสุขภาพด้วยนะ-จะ- 14. มาเซย์กู๊ดบายกับด้วยเรื่องส่งท้ายประจำฉบับนี้ ที่เป็นข่าวฝาก
 ข่าวดีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดนะ-จะ- เพราะว่าตอนนี้ Fitness อิม 17 ที่เปิดปรับปรุงใหม่ ได้เปิดทำการ
 แล้ว คุณเซอร์รี่และคุณสัน เต้าฝากบอกว่าย่าลิ้มไปใช้บริการนะ-จะ- เฮลละ- ปิดท้ายป้ายหมายกันไปก่อน เจ๊กนงับหน้า
 แหมนอนกับข่าวอืดอืดที่คุณต้องติดตามใน Gossip กับเจ๊สอดคนสวยหน้าเดิมที่จะมาเติมความมันส์สรรหา ชาติเนาะ-จ้า





ตามติดและติดตาม กฎหมายก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงในปี 50

สวัสดีครับ กลับมาพบกับมีสเตอร์ความรู้ ที่มาคู่กับสาระ-ดีมีประโยชน์เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายก่อสร้าง ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงในปี 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งฉบับที่แล้วมีมีสเตอร์ความรู้ได้พูดถึงเรื่องของ "การแก้ไขกฎกระทรวงแผ่นดินไหว" โดยมีประกาศใช้ไปตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 มาถึงฉบับนี้ ผมก็ยังขอกล่าวถึง "กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550" ที่ประกาศใช้ในวันเดียวกัน ในด้านวิศวกรรมโยธา ในที่นี้จะขอกล่าวโดยสังเขป-คร่าว

1. กำหนดเพิ่มเติมให้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมีเป็น "วิชาชีพควบคุม" ซึ่งจากเดิมมีเพียง 5 สาขาดังนี้ คือ โยธา, เหมืองแร่, เครื่องกล, ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
2. เพิ่มเติมหมวดงาน "งานอำนวยความสะดวก" หมายถึง การอำนวยความสะดวกดูแลการใช้ และการบำรุงรักษางานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อกำหนดวิชาชีพ ซึ่งจากเดิมมีเพียง 5 ประเภท คือ งานให้คำปรึกษา, งานวางโครงการ, งานออกแบบ, งานควบคุม, และงานพิจารณาตรวจสอบ ที่จริง "งานอำนวยความสะดวก" มีกำหนดอยู่แล้วในสาขาอื่นที่ไม่ใช่โยธา แล้วแต่กฎฯ ฉบับนี้เขียนครอบไว้ทุกสาขา จึงถือว่ามี 6 ประเภทงาน ดังนั้นใครจะระบุเพื่อยื่นผลงานประกอบการเลื่อนชั้นวิชาชีพ ก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับ หรือจะเขียนลงเฉพาะ 5 สาขาเดิมก็ไม่ผิด
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภท และขนาดงานที่ต้องจัดให้มีวิชาชีพควบคุม มีรายละเอียดหลากหลาย ซึ่งท่านต้องหาอ่านเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง แต่จะกล่าวถึงที่เพิ่มเติมหลักๆ จากเดิมเท่านั้นคือ
 - โครงสร้างอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4 ม. ขึ้นไป หรือมีช่วงคาบตั้งแต่ 5 ม. ขึ้นไป ดังนั้นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่เข้าชานนี้ก็อาจโดนด้วยครับ
 - งานนั่งร้าน หรือต้ำยืมชั่วคราวตั้งแต่ 4 ม. เด็ดว่ามีติดจะตั้งนั่งร้านตามใจชอบไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะพวกที่รับจัด Event หรือ Exhibition ในคอนเสิร์ต หรืองานวัด
 - แบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสาสูงตั้งแต่ 4 ม. หรือช่วงคาบตั้งแต่ 5 ม.
 - ชั้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ หรือคอนกรีตอัดแรงที่มีความยาวตั้งแต่ 5 ม. ดังนั้นบริษัทรับหล่อคอนกรีตก็ต้องถูกควบคุมด้วย
 - เสาเข็มคอนกรีตความยาว 6 ม. หรือรับ บ.บ. ปลอตภัย 3 ตัน ก็ต้องถูกควบคุมด้วย
 - ท่อส่งน้ำ หรือท่อระบายน้ำศูนย์กลางตั้งแต่ 80 ซม. ที่มีโครงสร้างรองรับ หรือยาวตั้งแต่ 100 ม. ก็โดน

ยังมีอีกฉบับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิศวกรโยธา คือ "กฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบ และคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550" ที่สรุปโดยสังเขปได้ว่า การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างจะต้องหา "วุฒิวิศวกร" ออกหนังสือรับรองการออกแบบ และคำนวณ แบบเพิ่มเติมจากที่วิศวกรผู้ออกแบบเขียนออกแบบแล้ว ในประเภทอาคารที่กำหนดเฉพาะ เช่น อาคารสูง (เกิน 23 ม.) หรืออาคารขนาดใหญ่ (เกิน 1 หนึ่ง ตร.ม.) เป็นต้น

ปี 2550 ที่ผ่านมามีการ "ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง" เกี่ยวกับ พรบ. ก่อสร้างหลายฉบับ พวกเราที่ทำงานวิชาชีพวิศวกรรม ก็จะต้อง "ตามติด และติดตาม" ให้อ่าน และให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเข้าไปอยู่ในคุกตารางไม่รู้ตัว และแบบฉบับที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดจะตกอยู่ที่เจ้าของอาคาร เขาเป็นว่าเรื่องราวความรู้ที่มีมีสเตอร์ความรู้นำมาฝากท่านผู้อ่านในฉบับนี้คงจะให้ความรู้ความกระจ่างในเรื่องของกฎหมายวิศวกรรมการก่อสร้างได้ต้น-ต้นใจกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ

